

เสน่ห์ของผู้หญิงอยู่ที่ไหน ?ขอให้ผู้ชายตอบ..

นำเสนอเมื่อ : 21 พ.ค. 2552

เสน่ห์ของผู้หญิงอยู่ที่ไหน ?ขอให้ผู้ชายตอบ..

หัวข้อนี้ยากเชิญชวนให้หนุ่มๆมาเม้นส์หน่อยนะคะ เพราะเราอยากรู้จริงๆว่าผู้ชายคิดว่าเสน่ห์ของผู้หญิงอยู่ที่ไหนกันนะ เราจะได้เรียนรู้และปรับปรุงตัวเอง เผื่อจะมีโอกาสอีกครั้ง โออิ แต่ที่จริงนะมีประโยชน์กับทุกคนเลยนะคะ ผู้หญิงเราเองนั่นแหละมักหลงลืมที่จะหว่านเสน่ห์ให้คนใกล้ตัว เพราะคิดว่าเป็นของตาย คิดผิด คิดผิด เราต่างหากที่ของตาย ไม่ใช่เค้าหรอก

นิลเคยถามเพื่อนที่เป็นผู้ชายทั้งหลายว่า เค้ามองว่าเสน่ห์ของผู้หญิงอยู่ที่ไหน เค้าบอกว่า แล้วแต่ผู้ชายแต่ละคนจะคิด อ้าว... แล้วจะรู้ไหมเนี่ย??? แล้วก็มาช่วยออกความเห็นกันมากมาย

“สำหรับผมคิดว่าเสน่ห์ของผู้หญิงที่ความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องพยายามทำให้เหมือนใคร ความเป็นธรรมชาติของผู้หญิงที่ไม่เสแสร้งนั้นดูไม่เบื่อ และทำให้มีชีวิตชีวา มากกว่าความสวยที่ถูกแต่งเติม”

“ผมชอบผู้หญิงที่ยิ้มเก่ง คุยสนุก รู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้ เพราะ เจอเรื่องหนักๆจากนอกบ้านมามากพอแล้ว”

“ส่วนผมชอบผู้หญิงที่รู้จักดูแลตัวเอง ไม่ปล่อยเนื้อ ปล่อยตัว เพราะเค้าก็จะดูแลเราได้ดีด้วย”

“ผมชอบผู้หญิงที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง แต่ไม่ใช่อวดเก่งนะ มีจิตใจที่หนักแน่น บางครั้งผู้ชายก็รู้สึกอ่อนแอเหมือนกัน อยากรู้ใครให้ช่วยบ่นดักๆเหมือนชบดักแมตตอนเด็กๆนะ”

“ผมชอบผู้หญิงที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจและรู้สึกถึงความอบอุ่น มีจิตใจดี เป็นทั้งเพื่อนที่เข้าใจกัน เป็นแฟนที่คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และเป็นเหมือนแม่ที่คอยดูแลและห่วงใยกันเสมอๆนะ”

ฟังบรรดาเพื่อนผู้ชายบอกมาแล้ว เราก็คิดเหมือนกันนะ หมายถึงเราผู้หญิงก็ต้องการสิ่งเหล่านี้จากบรรดาผู้ชายเหมือนกันนะ นิลว่าผู้หญิงกับผู้ชายก็มีความรู้สึกนึกคิดคล้ายๆกันนั่นแหละ เราต้องการแบบไหน ก็ต้องเป็นผู้ให้ก่อน และต้องเป็นการให้ที่จริงใจไม่เสแสร้ง อยู่บนพื้นฐานจิตใจที่ดี มีความรัก ความห่วงใยจริงๆ แล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปแบบธรรมชาติ

ทุกคำตอบสะท้อนหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามักมองข้ามไป เราสามารถสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองได้อย่างง่ายๆ โดยไม่ต้องลงทุนมากมายเลย ไม่ต้องเจ็บตัว และไม่ต้องเสียตังด้วย อ้อ... มีอีกเรื่องที่สำคัญ อย่าลืมสำรวจตัวเองด้วยนะคะว่า **“วันนี้คุณมีเสน่ห์รึยัง”**

• พุดจาด้วยน้ำเสียง กริยาท่าทาง ที่ดีรีเปลา่

- อารมณ์ขี้หงุดหงิด อารมณ์เสียง่ายรีเปล่า
- นิสัยไม่น่ารัก ช่าง ขี้เหนียว เห็นแก่ตัว พุดมาก ขี้บ่น จุกจิกจู้จี้ รีเปล่า
- ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเป็นยายเพ็ง มัวแต่ทำงานบ้านและดูแลลูกๆ จนลืมตัวเองรีเปล่า
- ดูแลบ้านให้สะอาด มีระเบียบ บรรยากาศสดชื่น มีกลิ่นหอมๆ จนไม่ยอมไปไหนรีเปล่า
- มีเหตุผลดีๆที่ทำให้คนข้างๆรู้สึกอยากอยู่ด้วยใกล้ๆบ้างรีเปล่า

สิ่งเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรมองข้ามนะคะ สำนวณและตอบคำถามตัวเองอย่างตรงไป ตรงมา แล้วหากเป็นข้อเสียก็แก้ไขเถอะค่ะ ใครๆก็อยากอยู่ใกล้คนที่น่ารักจนไม่อยากออกไปไหน ดังคำพูดที่ว่า **“บ้านคือวิมาน”** ใจคะ ผู้ชายก็เหมือนเด็กผู้ชายตัวโตที่นิสัยเสีย และชอบแกล้งจ๊อแง ปล่อยให้แผลงฤทธิ์สักพัก เดียวก็กลับมาตายรังเองละคะ

ปัจจุบันนี้มุมมองของผู้หญิงเอง กลับให้ความสำคัญที่ความสวยความงามมากกว่าจิตใจ **“ทำเพื่อผู้ชายมากกว่าทำเพื่อตัวเอง”** แข่งกันโชว์อ้อมอกที่ดูยังงี้ก็ของปลอม เติงตั้งเหมือนกันไปหมด ผู้ชายก็แย่งกันดูคอนซิลิโคนกันอยู่ได้ งงจริงๆ สวนจุมูกก็โด่งที่เหมือนกันไปหมดเช่นกัน แถมผู้หญิงที่ค่อนข้างมีอายุบางคนก็ไปตัดฟันใส่หลอดที่มีสีสนุเหมือนวัยรุ่น ทั้งที่ฟันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แฮ้อ.. นิดเป็นผู้หญิงเองยังรู้สึกว้า บากันไปใหญ่แล้ว แข่งกันโชว์ให้ผู้ชายดูฟรีๆ แล้วไปเมาสนุบุกปากเปล่าๆ ผู้ชายที่ชอบนะสวนใหญ่ประเภทชอบ fun fun ทั้งนั้นแหละคะ แล้วคุณหนุ่มๆคิดอย่างไรจะอย่าลืมนะมาแบ่งปันความคิดดีๆเป็น **“อุทาหรณ์สอนหญิง”** หน่อยนะคะ